

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

## น้ำเต็มแก้ว

วันพรุ่งนี้ไม่ใช่เธอไปประเทศลาว (เจ้าคะ) ไปที่ไรก็อย่างว่าแหละ ถ้าลงได้ไป  
แล้วยกทัพ ประเทศลาวคว้าเลย ไปที่ไหนเอาอย่างนั้นละ อย่างไปตามไฟแดงๆ  
เหมือนกัน เขามาขายดอกไม้พอรอดจอดบั้งก็ให้เขามา ให้รายละเอียดสามร้อยๆ เขามาขาย  
ดอกไม้พวงละ ๑๐ บาท เราให้รายละเอียดสามร้อยๆ ไปเลยทุกราย แม้ที่สูตรรถเรามีรถนำ  
เปิดหออ เราสั่งไปแล้วไปถึงไฟเขียวไฟแดงให้จอด ไฟเขียวก็จอดเราให้หยุด เรียกพวก  
ขายดอกไม้มาให้คนละสามร้อยๆ เมตตา ไม่ใช่อะไรนะ ไม่มีอะไรในหัวใจ มีแต่ความ  
เมตตาล้วนๆ ไปที่ไหนก็เป็นอย่างนั้น มันเปิดโล่งๆ อยู่ด้วยความเมตตา ที่จะกำนัไม่มี  
มีแต่แบบตลอด มีเท่าไรหมดๆ เลย

เราทำให้สนใจเสียในชาตินี้ เรามีแต่ความเมตตาล้วนๆ ทำกิริยาอาการอะไรก็  
ตามไม่พ้นความเมตตา สงเคราะห์คนละด้านละทางไปอย่างนั้น วันนี้อย่างจะไปอยู่อีก  
ฟ้าหญิงเสด็จตอนค่ำ มาค้างที่นี่ เราก็ไปธุระของเรา ต่างคนต่างไป ฟ้าหญิงก็  
ลูกบุญธรรมว่าไง ท่านถวายองค์เป็นลูกบุญธรรมแล้ว ที่แรกถวายตัวเป็นลูกศิษย์ เออ  
เราก็ยอมรับทันทีที่เป็นลูกศิษย์ เพราะจะมาเป็นอาจารย์เราไม่ได้เราบอก เราเป็นอาจารย์  
สอนคนมาทั่วประเทศไทย ที่แรกถวายตัวเป็นลูกศิษย์ ที่สองมาถวายตัวเป็นลูกเลย ที่นี้  
ก็พูดแบบพ่อแม่กับลูกนั้นแหละไม่ผิดกัน

มีแต่ให้แหละเรา เราไม่เอาอะไร เราบอกแล้วว่าเราไม่เอา ในสามแดนโลกธาตุนี้  
เราเปิดหมดเราไม่เอาอะไร ไม่เอาสักอย่าง ไม่ว่านิทานสรรเสริญ ตกไปหมดเลย ไม่เลิศ  
เท่ากับจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกัน จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าพออย่าง  
เลิศเลอ อะไรจะมาให้มันสู้อันนี้ไม่ได้มันก็ตกไป สรรเสริญมามันเลิศเลอเหมือนนี้ใหม่  
ไม่เลิศเลอ ตกไป นินทามาไม่เลิศเลอ ตกไปๆ นั่นแหละพอ เหมือนอย่างน้ำเต็มแก้ว เอา  
น้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ล้นเหมือนกันหมด ถ้าเต็มแล้วเป็นอย่างนั้น การปฏิบัติธรรม  
เมื่อพอแล้วพอหมด ไม่มีอะไรเหลือติดใจเลย ขึ้นชื่อว่าสมมุติหมดโดยสิ้นเชิง เหลือแต่  
วิมุตติธรรมล้วนๆ ที่ว่าเลิศเลอๆ พระพุทธเจ้า สาวกอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้น

นี่ก็จะไปโรงพยาบาลอีกเหมือนกัน วันนี้ไม่มีอะไร พูดเท่านั้นละ ให้พรแล้วก็ไป  
รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz